

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๕/ ๕๗๓๓



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย - มณฑลกวางตุ้ง ครั้งที่ ๑

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๖๑๕๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย - มณฑลกวางตุ้ง ครั้งที่ ๑ ของกระทรวงการต่างประเทศ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว ขอเรียนเสนอความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย - มณฑลกวางตุ้ง ครั้งที่ ๑ เนื่องจากมีสาระสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความร่วมมือในการรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ในหมวดหมู่ที่ ๕ ที่สนับสนุนให้ประเทศไทยมีฐานเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าโลก และหมวดหมู่ที่ ๑๑ ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้ประเทศไทยบูรณาการองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ากับแผนพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม อาจพิจารณาเพิ่มเติมประเด็นการสนับสนุนการลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ของภาคเอกชนมณฑลกวางตุ้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทย เพื่อให้ร่างเอกสารผลลัพธ์ฯ มีความครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

๒. เห็นควรอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ฯ ดังกล่าวกับผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนุชา พิขยน์นธ์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙ ๘๗๔๑ ๙๙๘๘ (พิทวัส)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๘๐๐๕

E-mail: thuttai@nesdc.go.th